

ที่ 2563/ว1



ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่
บจก.พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่
141 หมู่ 6 ต.บ้านชัย อ.บ้านคุง
จ.อุตรธานี 41190

19 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์บทความในวารสาร Journal of Roi Kaensarn Academi

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการประเมินคุณภาพวารสาร Journal of Roi Kaensarn Academi 1 ฉบับ

ด้วยศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ได้จัดทำวารสาร Journal of Roi Kaensarn Academi ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษา ด้านสาขาวิชา และปรัชญา สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาด้าน การศึกษา ทั้งนี้ได้ดำเนินการส่งเข้าประเมินวารสารกับ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ซึ่งผลการ ประเมินของวารสารได้ถูกจัดคุณภาพให้เป็น วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ของ TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2567)

ในการนี้ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ จึงประชาสัมพันธ์มายังหน่วยงานของท่าน ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต นักศึกษาที่มีความสนใจในการเสนอเพื่อตีพิมพ์บทความในวารสารดังกล่าว และ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการประชาสัมพันธ์ ให้กับผู้ที่มีความสนใจที่มีความประสงค์ลงตีพิมพ์ โดยสามารถ ติดต่อ เพื่อตีพิมพ์ได้ที่บรรณาธิการวารสาร โทร.0947095636 หรือ ID:Line teekapko

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาแจ้งประชาสัมพันธ์ต่อไป

เรียนมาด้วยความนับถือ

(ดร.ธีร์ดนัย กัปโก)

บรรณาธิการ Journal of Roi Kaensarn Academi

โทร. 094-7095636

ID:Line teekapko

10 มกราคม 2563

เรื่อง แจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562
เรียน บรรณาธิการ Journal of Roi Kaensarn Academi
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดผลการประเมินฯ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพวารสาร

ตามที่ท่านได้ส่งข้อมูลของวารสารมาให้ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) เพื่อดำเนินการพิจารณาคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัดกลุ่มคุณภาพวารสารประจำปี พ.ศ. 2562 นั้น

บัดนี้ศูนย์ TCI ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารของท่านเสร็จเรียบร้อยแล้ว และทางศูนย์ TCI ขอแจ้งให้ทราบว่าวารสารของท่านได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และได้ถูกจัดคุณภาพให้เป็น **วารสารกลุ่มที่ 2: วารสารที่ ผ่านการรับรองคุณภาพ ของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI** และเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวารสารให้มีมาตรฐาน ศูนย์ TCI มีรายละเอียดผลการประเมินฯ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพวารสารของท่าน โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ศูนย์ TCI ขอให้ท่านปรับปรุงคุณภาพของวารสารตามคำแนะนำดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากท่านต้องการขอรับการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อเลื่อนกลุ่ม ท่านสามารถส่งข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินอีกครั้ง ไม่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2565 ซึ่งทางศูนย์ TCI จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ)

หัวหน้าศูนย์ TCI

